



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

*****โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 20 - 26 ก.ย. 62 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในระยะต้นช่วง จากนั้นร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ในระยะกลางช่วง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยตอนบนในระยะต้นและกลางช่วง อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในระยะกลางและปลายช่วง กับมีลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ในระยะปลายช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยตอนบน มีฝนตกชุกหนาแน่นในระยะครึ่งแรกของช่วงจากนั้นมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้มีฝนตลอดช่วงส่วนมากทางฝั่งตะวันออกของภาค **ภาคใต้ฝั่งตะวันออก** มีฝนร้อยละ 60-85 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง **ภาคใต้ฝั่งตะวันตก** มีฝนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 22 และ 24 ก.ย. มีฝนร้อยละ 60-75 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง

ช่วงที่ผ่านมาภาคใต้มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และระนอง

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 104.0 มม. ที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 62

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 27 - 29 ก.ย. 62 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกจะมีฝนบางแห่ง โดยจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า ในตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 30 ก.ย. - 3 ต.ค. 62 บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

คำเตือน ในช่วงวันที่ 27 - 29 ก.ย. 62 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว สำหรับทางตอนบนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

ผลกระทบต่อเกษตรกร

- เนื่องจากระยะต่อไปจะเป็นฤดูฝนของทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งจะมีฝนตกชุกกับฝนตกหนักได้บางพื้นที่ โดยเริ่มจากทางตอนบนของภาคก่อน เกษตรกรจึงควรขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำอย่าให้ตันขึ้น น้ำไหลได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัย ส่วนทางฝั่งตะวันตกฝนที่ตกทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ในพืชสวน เช่น โรคใบยางร่วงลูกยางเน่า โรคราสนิมในกาแฟ เป็นต้น อนึ่ง บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรระมัดระวังการเดินทางเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง